
 

 

125. löggjafarþing 1999–2000.
Þskj. 762  —  482. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um útflutning á lambakjöti.

Frá Drífu Hjartardóttur.

1. Hver var árlegur útflutningur á lambakjöti árin 1995–2000, sundurliðað eftir útflutnings-
löndum og magni?

2. Hvað fékkst fyrir hvert kg af útfluttu lambakjöti sömu ár, sundurliðað eftir löndum?
3. Hverjar hafa árlegar greiðslur frá sláturleyfishöfum til bænda verið af útfluttu lambakjöti

á sama tímabili?

Skriflegt svar óskast.


